

Product Name	tij printer
Specification	4.3 inch touch screen Cartridge size 42ml: 93mm*70mm*19mm Nozzle 42ml: 19mm*19mm
Resolution	300DPI*2
Counters	Series No, Carton No, Pallet No etc
Printable heights(mm)	2-12.7mm
Printing speed	0-60 m/min
Production speed	Production speed can be set as request, automatic calculation and external synchronizer
Barcode	QR CODE、PDF417、DATAMATRIX、UPCA、UPCE、EAN13、EAN8、INT25、CODE39、CODE128、EAN128
Date format	Production date, expiry date with several formats for option
Print content	Text/Picture/Serial Number/Bar Code/QR Code/GS1 DataMatrix/Variable Traceability Code/Dynamic Database
Resolution	300DPI*2
Ink management	Identify ink type automatically and recommend the best printing parameter Original authentic HP ink cartridge guaranteed Automatic measuring system for ink consumption
Installation	Standard side printing bracket, down printing bracket and anti-shock, users can install according to their needs, spring mechanism is optional
Power supply	100 ~ 240V AC input, 16.8V/2A DC output



CHIEF INKJET PRINTER INK MANUFACTURER

Q1: Ano ang isang Tij machine?

A: Tij ay gumagamit ng thermal foaming technology, na katulad ng sa mga printer ng opisina. Ang pag-print ay malinaw, simple at maginhawa.

Naiiba mula sa cij maliit na character inkjet printer, ito ay simple at maginhawa upang gumana, at ang depekto ay na ang produkto ay kailangang maging malapit sa ibabaw ng bagay.

Hindi tulad ng Cij maliit na character inkjet printer, ang nozzle ay maaaring malayo mula sa ibabaw ng produkto.

Q2: Anong mga kagamitan ang ginagamit ng Tij Printer?

A: Kailangan lamang ng coding machine ng Tij ang mga cartridge ng tinta, walang solvents. I-save ang higit pang mga consumables.

Q3. Ano ang mga uri ng mga tij machine?

A: Ang mga makina ni Tij ay maaaring nahahati sa online at handheld. Sa online, ang nozzle ay hindi lumilipat, at ang produkto ay nakalimbag sa isang dumadaloy na estado.

Ang handheld tij machine ay hindi lumilipat sa produkto, ang makina ay gumagalaw, hawakan ito sa kamay para sa pag-print.

Q4. Sa anong mga kulay ang mga cartridge ng tinta ng mga tij machine?

A: May mga itim, puti, pula, asul, dilaw, atbp, ang itim ay karaniwang ginagamit, at ang itim ay may pinakamababang gastos.

Q5. Ano ang mga uri ng mga cartridge ng tinta para sa mga tij machine?

A: Mayroong dalawang uri ng mga cartridge ng tinta: batay sa tubig at tuyo. Ang uri ng tinta cartridge ay higit sa lahat tinutukoy ng likas na katangian ng ibabaw ng naka-print na bagay. Halimbawa, para sa pag-print sa papel, maaari mong gamitin ang mga cartridge na nakabatay sa tubig, at gumamit ng mga dry para sa mga plastic surface. Ang mga cartridge ng tinta, dry tinta cartridges ay conventionally ginagamit. Ang dry cartridges ng tinta ay nangangahulugan ng mabilis na oras ng pagpapatayo, at ang gastos ay bahagyang mas mataas kaysa sa mga cartridge na nakabatay sa tubig.

Q6. Aling mga application ang maaaring i-print sa Tij machine?

A: Karaniwan flat bagay, at pag-print kung saan ang naka-print na ulo ay malapit sa ibabaw ng bagay, maaaring gumamit ng mga tij machine.

Q7. Paano makipag-ugnay sa amin?

A: Maaari kang mag-email US. (sales@cheef.cn) , WeChat / WhatsApp / Tel.: + 86-181-6857-5767. o ipadala sa amin ang pagtatanong sa pamamagitan ng Sa ibaba.